
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาิิ  ิันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องิ่าง ๆ ิามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ดดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ         
ได้ชี้แจงิ่อที่ประชุมดังนี้ 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงิ่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือท า
ความเข้าใจิ่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (เป็นพิเศษ  ในวันศุกร์ที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 ว่า เนื่องจากมีญัิิิทั่วไปค้างการพิจารณา จ านวน 111 ญัิิิ หากไม่เร่งพิจารณาก็จะคง
ค้างอยู่ จึงได้หารือกับผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และผู้ควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาล ว่า ในสมัยประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  ได้เคยนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (เป็นพิเศษ  
เพ่ือพิจารณาญัิิิในลักษณะนี้ จ านวน 1 ครั้ง ที่ประชุมสามารถผ่านญัิิิเป็นจ านวนมากเป็นที่น่าพอใจ 
ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (เป็นพิเศษ  เพ่ือพิจารณาเฉพาะญัิิิ
ทั่วไปที่ค้างการพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มไว้แล้ว ประมาณ 11 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 เรื่องน้ า จ านวน 
9 ญัิิิ กลุ่มที่ 2 เรื่องดครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จ านวน 2 ญัิิิ กลุ่มที่ 3 การิั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญิรวจสอบแนวการแก้ปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการเกษิร จ านวน 7 ญัิิิ ดดยภายในวันพุธที่ 
20 พฤศจิกายน หรือ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จะเชิญเจ้าของญัิิิ จ านวน 3 กลุ่ม ดังกล่าว       
ร่วมหารือเพ่ือจัดสรรและบริหารเวลาในแิ่ละญัิิิให้ได้ิามที่ิกลงกัน เชื่อว่าจะสามารถผ่านญัิิิไปได้กว่า 
20 ญัิิิ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน ดดยจะประชุมในเวลา 09.30 นาฬิกา เป็นิ้นไป และภายใน
เดือนธันวาคมก็จะขอนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (เป็นพิเศษ  เพ่ือพิจารณาญัิิิในลักษณะเช่นเดียวกัน 
ส าหรับการลดจ านวนสมาชิกในช่วงวาระปรึกษาหารือลงเหลือฝ่ายละ 15 คน รวม 30 คนนั้น ได้ท าความ
เข้าใจกับสมาชิกแล้วว่า ที่ิ้องปรับลดเวลาลงเพ่ือไม่ให้ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องส าคัญอ่ืนๆ 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมิ่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร      
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดดยพิจารณา
เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ   
  รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ า   
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นิ่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบเนื่องจากมีการปลูกยาสูบเป็นอาชีพหลักแิ่ถูกลดดควิาในการปลูกยาสูบไป
กว่าร้อยละ ๕๐ แิ่ยังไม่มีแนวทางในการสนับสนุนเกษิรกรปลูกพืชทดแทนให้แก่ชาวไร่ยาสูบ ปัญหาราคา 
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อ้อยิกิ่ า ปัญหาราคาสับปะรดิกิ่ า ปัญหาราคามะพร้าว และปัญหาราคายางพาราิกิ่ า ทั้งนี้ สมาชิกฯ 
เสนอให้ท าการิลาด เน้นส่งเสริมการขาย ดฆษณาผลไม้ไทย เพ่ือดึงดูดชาวิ่างชาิิ เป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อีกท้ังการหักราคาระดับความหวานของอ้อย รัฐบาลิ้องเร่งปรับมาิรการเพ่ือให้ทันฤดูกาลของอ้อย 
และการสร้างดรงงานผลิิน้ าิาลิ้องไม่ส่งผลกระทบิ่อสิ่งแวดล้อม ดดยเกษิรกริ้องได้รับผลประดยชน์สูงสุด 
ขณะเดียวกันรัฐบาลควรเร่งหาสารทดแทน  สารที่ถูกยกเลิก ซึ่งประกอบด้วย สารพาราควอิ คลอร์ไพริฟอส 
และไกลดฟเซิ  เพราะสารดังกล่าวส่งผลิ่อิ้นทุนในการผลิิ รวมถึงควรเร่งให้มีการปรับดครงสร้างยางพารา
ทั้งระบบ ดดยจัดการให้เกษิรกรมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินท ากิน เพ่ือให้สอดคล้องกับนดยบาย
ประกันราคายางพารา ป้องกันสิทธิ์ให้กับเกษิรกร ไม่ให้ถูกนายทุนเอาเปรียบ พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิด
นดยบายปลูกพืชเชิงผสม ให้ความรู้แก่เกษิรกร เพ่ือรองรับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษิริกิ่ า นอกจากนี้ 
จะิ้องมีการลดภาษีการแปรรูปมะพร้าว ดดยเฉพาะการน าน้ ามะพร้าวเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม รวมถึงการท า
วุ้นมะพร้าว เนื่องจากเป็นการแปรรูป ซึ่งเดิมน้ ามะพร้าวนั้นเกษิรกรไม่ิ้องการ มักถูกทิ้งและสร้างภาวะ     
น้ าเน่าเสีย ดังนั้น เมื่อมีการส่งเสริมด้านการแปรรูปน้ ามะพร้าวเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงไม่ควรเก็บภาษี 
  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประกอบด้วย   
นายวีระกร ค าประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว นายอนันิ์ ผลอ านวย ประธานคณะอนุกรรมาธิการปัญหาเรื่องข้าวดพด
และมันส าปะหลัง นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่ห้า และดฆษกคณะอนุ
กรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร  นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธาน  
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด  นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย และนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ประธานคณะอนุ
กรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา ิอบข้อชี้แจงรายงานผลของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ 
   ประธานฯ ได้ขอมิิที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกิของรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษิริกิ่ าหรือไม่ ก่อนที่จะน าส่งรัฐบาล 
ซึ่งที่ประชุมมีมิิเห็นด้วย 43๒ เสียง  
  จากนั้น เป็นเรื่องท่ีประธานจะแจ้งิ่อที่ประชุม ดังนี้ 
  1. รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า 
      ิามที่สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของประธานรัฐสภา และิาม
มาิรา 26 แห่งพระราชบัญญัิิสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้สถาบันพระปกเกล้ าจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอิ่อรัฐสภาเพ่ือทราบนั้น 
      สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ดดยฝากข้อสังเกิถึง สถาบัน
พระปกเกล้า เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา อันเป็นภารกิจส าคัญิามเจินารมณ์ในการก่อิั้งสถาบัน
พระปกเกล้า ดดยพัฒนารูปแบบ วิธีการให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ดดยเปิด
ดอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนเข้ารับการศึกษา อบรม ิลอดจนพัฒนาข้าราชการให้อย่างเิ็มประสิทธิภาพ 
ส าหรับเรื่องความเหลื่อมล้ า ดดยหางานวิจัยของสถาบันว่า วิจารณ์เรื่องความเหลื่อมล้ าไว้อย่างไรเข้าไปค้นพบ
หนังสืออยู่ 1 เล่ม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เรื่องความเหลื่อมล้ าไว้ดีมาก  
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 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ชี้แจง รายงานประจ าปี 
๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า 
  2. รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ิามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.  เป็นหน่วยงานที่จัดิั้งขึ้นิามพระราชบัญญัิิการประกอบกิจการพลังงาน
พลังงาน พ.ศ. ๒4๕0 ซึ่งิามมาิรา ๔๖ ของพระราชบัญญัิิๆ ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการนดยบายพลังงานแห่งชาิิ รัฐมนิรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
คณะรัฐมนิรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเปิดเผยิ่อสาธารณชน 
 สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ดดยฝากข้อสังเกิถึงกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาดรงกลั่นปิดิรเลียม ดดยขอให้รัฐบาลลงไปก ากับดูแลว่าได้รับความเป็นธรรมหรือไม่        
ส่วนก๊าซธรรมชาิิที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นได้มีการลักลอบการจ าหน่าย ท าให้ิ้องน าเข้าก๊าซ LPG จาก
ิ่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการิ้องสร้างความมั่นคง การเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน และิ้องค านึงถึงความ
สมเหิุสมผลของการก าหนดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมจากการใช้ค่าไฟฟ้า ที่มีค่าบริการที่ิ่ าลง การแข่งขัน
ในการผลิิไฟฟ้าิ้องดปร่งใส เพ่ือรักษาผลประดยชน์ให้กับประชาชน ร่วมมือกับกรมทางหลวงการคมนาคมเพ่ิม
ไฟฟ้าบนท้องถนนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริหารจัดการไฟฟ้าให้เข้าถึงพ้ืนที่การเกษิร เพ่ือเอ้ือ
ประดยชน์ ให้กับเกษิรกร อาทิ แสงสว่าง การสูบน้ า เป็นิ้น การสร้างมาิรฐาน NGV  
 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน นางสาวนฤภัทร อมรดฆษิิ 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และนายคมกฤษ ิันิระวาณิชย์ รองเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้ชี้แจง รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐            
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 3. รับทราบรายงานการดอนงบประมาณรายจ่าย ิามพระราชบัญญัิิวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาิรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการดอนงบประมาณ
รายจ่ายิามพระราชบัญญัิิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาิรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ิามที่คณะรัฐมนิรีได้มีมิิเมื่อวันที่ ๒2 ิุลาคม ๒562 รับทราบรายงานการดอน
งบประมาณรายจ่าย ิามพระราชบัญญัิิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มาิรา ๕1 รายจ่ายงบกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการดอนงบประมาณรายจ่าย ิามพระราชบัญญัิิวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มาิรา ๕1 รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒ ฉบับ ิามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้รายงานิ่อรัฐสภาิ่อไปนั้น 
     สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ดดยฝากข้อสังเกิว่า ให้มีการ
ิรวจสอบวางแผนอัิราก าลังคนให้ชัดเจนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในหน่วยงานเกี่ยวกับการดอนย้ายเข้ าหรือ
ดอนย้ายออกของบุคลากร หากงบประมาณที่ขอไว้ ไม่เป็นไปิามแผนนดยบายของส านักงานนั้น ส านัก
งบประมาณควริัดไว้เบื้องิ้น และให้ใส่รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเก่ียวกับรายจ่ายที่ใช้นั้น 
     นางวิยดา ดชิิรัินะศิริ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และนางสาวชวนชม กิจพันธ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ได้ชี้แจง รายงานการดอนงบประมาณรายจ่าย ิามพระราชบัญญัิิวิธีการ 
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาิรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการ
ดอนงบประมาณรายจ่ายิามพระราชบัญญัิิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาิรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ/
รายจ่ายบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

  จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาวาระเพ่ือทราบไว้ในการประชุมครั้งถัดไป       
และสั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา 
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